

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ที่เราได้มาทำบุญทำทานการกุศลในครั้งนี้ หรือในวันอื่นๆก็ดี ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ จิตใจก็อบอุ่นว่าตนเองได้สร้างสมอบรมบุญบารมีเอาไว้ เป็นที่พึ่งของตน เรามีที่พึ่งก็ย่อมมีความสุขใจเหมือนบุคคลที่มีบ้านอยู่อาศัย มีเงินใช้จ่ายสะดวกสบายก็เกิดความสุขใจ มีรถมีเรือนั่งไปมาที่ไหนก็สุขใจ คนมีทรัพย์ เหตุฉะนั้นเราได้มีอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายใน อยู่ที่ในจิตใจของเรา ผ่ากฝังไว้ในจิตใจ ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วจิตใจดวงนี้ไม่เคยตาย จิตใจนี้เก็บข้อมูลต่างๆไว้ เก็บคุณงามความดีไว้ในจิตวิญญาณของคนที่ยืนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร

.. เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็น ไชคลากอันดี กิจโล มนุสสะ ปฎิลาโก การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้ร่างกายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชาย ก็เรียกว่า ไชคติ เพราะคนเรานี้กว่าจะได้เกิดมาก็แสนยากแสนลำบาก เราก็จะเห็นว่าคนเรานี้ที่เกิดมาด้วยความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกัน ก็ด้วยอำนาจของกรรม บางคนร่างกายก็ทุพพลภาพหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในร่างกายเราก็เห็น คนหูหนวกตาบอด ปากแหว่งจมูกแหว่ง แข็งขาขาขาดก็ตาม บ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ ก็ยังไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ก็ด้วยอำนาจของกรรมของเขาเหล่านั้น อันนี้ที่พวกเราสามารถได้ทำกรรมดีเอาไว้ เมื่อเกิดมาแล้วจะเป็นผู้ชายก็สมบูรณ์ จะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ จึงนับว่าเป็นกิจโล มนุสสะ ปฎิลาโก การได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็น ไชคลากอันประเสริฐ อันนี้เราได้คุณงามความดีด้วยอำนาจของกรรมแล้ว ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ ก็มาสร้างคุณงามความดีในชาตินี้ต่อไป ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ให้เกิดความผาสุกขึ้นไปเรื่อยๆ นี่เป็นเรื่องของเราที่จะเพิ่มเติมคุณงามความดีของเรา หากชาติใดภพใดยังเกิดอยู่ ยังไม่ถึงนิพพานเมื่อไหร่ เราก็ต้องเกิดอีกแน่นอน ก็ให้เกิดในที่ดี ที่มีศรีสุขสมบูรณ์ มีความสบาย เหมือนเด็กเล็กที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ เกิดมากับพ่อกับแม่ที่เขามีรถมีเรือ มีบ้านมีช่องมีความสะดวกสบาย เมื่อได้เกิดมาก็พบแต่ความสบาย ก็เพราะเขามีบุญที่สร้างมาแต่ชาติก่อน เมื่อมาเกิดใหม่ ซึ่งก็ไม่ว่าเกิดที่ชาติแล้ว เหมือนพวกเรานั่งภาวนาอยู่นี้ก็ยังไม่รู้ภพชาติของตนเอง ยังไม่มั่นใจเรื่องภพเรื่องชาติ แม้ว่าเป็นชาวพุทธก็เหมือนกัน ศาสนาอื่นก็เหมือนกัน เขาไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้ว ได้สร้างความคิดอะไรไว้บ้าง ก็ไม่รู้จัก ถ้าหากได้นั่งสมาธิภาวนาก็จะสามารถเห็นกรรมของตนเอง เห็นภพชาติของตนเอง ก็จะเป็นคนมั่นใจที่สุดในชีวิต ว่าตนเองนี้เคยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ได้สร้างบุญบารมีอะไรเอาไว้แล้วบ้าง สั่งสมบุญบารมีอะไรเอาไว้บ้าง ก็จะรู้จักสิ่งเหล่านั้น เมื่อรู้จักสิ่งเหล่านั้นก็จะได้สร้างคุณงามความดีต่อไป ไม่สร้างบาปความชั่วทั้งหลาย บาปความชั่วทั้งหลายทำให้เกิดทุกข์ สิ่งที่จะทำให้มีความสุขก็คือบุญ บุญคือความสุขใจ เมื่อได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ก็มีความสุขใจ ไม่ว่า

จะทำอยู่ที่ไหนวัดวาอารามไหนก็แล้วแต่ หรือทำในทางโลก ทำกับโรงพยาบาล หรือสงเคราะห์คนยากคนจนก็ดี บุคคลที่ไม่สมบูรณ์ก็ดี หูหนวกตาบอด คอยดูแลกัน ก็เรียกว่าได้สร้างความคิดเพื่อที่เขาเหล่านั้นได้พ้นจากความทุกข์ เขาก็จะได้มีความสุขจากพวกเรา ที่เป็นคนหูตาคิด ร่างกายดี สมบูรณ์นั่นเอง เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้สร้างความคิดก็เรียกว่าเรานั้นมีความสุข ความสุขนี่เป็นที่สำคัญที่สุดเรียกว่าบุญ มีบุญมีกุศล กุศลคือความฉลาด มีความฉลาดจึงสามารถสร้างสมอบรมคุณงามความดีได้ ถ้าไม่ฉลาดแล้วก็จะไม่สามารถทำคุณงามความดีได้ เรียกว่ามีกุศลคือความฉลาด ก็เลยได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ สร้างความคิดมีความสุข เมื่อมีความสุขแล้วเราก็จะสามารถแผ่เมตตาให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากลำบาก เราสามารถจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลจากดวงจิตดวงใจของเรา ไปให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย เมื่อเขาได้มาอนุโมทนาส่วนบุญกับเราแล้ว เขามีทุกข์ก็จะได้พ้นจากทุกข์ ถ้าเขามีสุขก็จะสุขยิ่งขึ้นไป ตามเจตนาที่พวกเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายาย อาม่าป้าก็ดี ผู้ใดทั้งหลายในโลกนี้ เราสามารถ จะแผ่เมตตาให้ดังได้กล่าวมาแล้วนั้น เวลารับพรจากพระเจ้า พระสงฆ์ก็ให้ตั้งใจ แผ่เมตตาทุกท่านทุกคน..